



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/๖ ๑๔๕

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ/ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ/ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่/  
ทุกคณะ สำนัก วิทยาลัย

ด้วยในปัจจุบัน ประเทศไทยประสบกับปัญหาสถานการณ์ภัยแล้งอย่างหนัก เนื่องจากเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญ ในกรณีนี้ กองสวัสดิการได้สรุปสถานการณ์ภัยแล้ง ที่ส่งผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ พอสรุปได้ว่า จากสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งในปัจจุบัน ส่งผลให้ปริมาณกักเก็บน้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำและระบายน้ำมีปริมาณน้ำคงเหลือน้อยลงมาก โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล จึงมีการปรับรอบเวรส่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และไม้ยืนต้น ฤดูแล้ง ๒๕๕๘/๕๙ ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายแม่แฝกให้สั้นลงซึ่งส่งผลกระทบต่อทำให้ปริมาณน้ำดิบที่มหาวิทยาลัยรับจากคลองส่งน้ำดังกล่าวเพื่อนำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามีปริมาณลดลงตามไปด้วย และอาจไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคภายในมหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันสระพักน้ำที่ใช้เก็บกักน้ำดิบที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีปริมาณน้ำคงเหลือ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร คิดเป็น ๒๓.๘% (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙)

ทั้งนี้ กองสวัสดิการ สำนักงานอธิการบดี ได้แจ้งทุกหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเพื่อเตรียมความพร้อมร่วมกับสถานการณ์น้ำในช่วงวิกฤติภัยแล้งที่อาจเกิดขึ้น และขอความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยได้จัดทำ “ร่าง” ประกาศแนวทางในการดำเนินงานสถานการณ์น้ำประปาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในช่วงวิกฤติภัยแล้ง ๔ ฉบับ โดยเรียงลำดับการแจ้งเตือน ดังนี้

ฉบับที่ ๑ ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำทุกท่าน ให้ใช้น้ำอย่างประหยัดและให้จัดเตรียมภาชนะ ถังเก็บน้ำ เพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอ จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ฉบับที่ ๒ ลดแรงดันการส่งน้ำประปา เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำประปา

ฉบับที่ ๓ งดจ่ายน้ำประปา ตั้งแต่เวลา ๒๑.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. (จ่ายเป็นช่วงเวลา)

ฉบับที่ ๔ งดการจ่ายน้ำประปา จนกว่าสถานการณ์น้ำจะเข้าสู่ภาวะปกติ

ซึ่งหากสถานการณ์น้ำวิกฤติขั้นสูงสุด ไม่มีน้ำที่นำมาใช้ในการผลิตน้ำประปา  
กองสวัสดิการได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อรองรับ โดยการจัดซื้อน้ำประปาจากการประปา  
ส่วนภูมิภาค ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. งบลงทุน ค่าติดตั้งมิเตอร์ และค่าเดินท่อภายใน ประมาณ ๔๔๖,๐๐๐ บาท
๒. ค่าน้ำประปา/ต่อเดือน ( ประมาณการจากการใช้จริง ๔,๐๐๐ ลบ.ม./วัน.) เป็นเงิน  
ประมาณ ๒,๙๐๖,๒๕๕ บาท/เดือน

ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๘/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๑  
พฤษภาคม ๒๕๕๙ รับทราบ และมีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. การแก้ไขปัญหาต้องมีการบูรณาการ ขอความร่วมมือ เพื่อบรรเทาปัญหา  
ให้ได้มากที่สุด ทั้งนี้ หากสถานการณ์น้ำวิกฤติขั้นสูงสุด ต้องมีการจัดเตรียมงบประมาณเพื่อ  
รองรับการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

๒. ควรมีการประชาสัมพันธ์ สื่อสาร และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากร  
นักศึกษา รวมถึงประชาคมได้รับทราบถึงปัญหา เพื่อสร้างจิตสำนึก และเตรียมความพร้อม  
ในการรับมือกับปัญหาได้อย่างทันที่

๓. การเจาะน้ำบาดาลเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา แต่ควร  
พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบว่าน้ำใต้ผิวดินมีจำนวนเพียงพอหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อ  
เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงหรือไม่ อย่างไร

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. มอบให้รองอธิการบดีฝ่ายกายภาพ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ และ  
ผู้อำนวยการกองอาคารและสถานที่ นำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ

๒. ให้ทุกคณะ สำนัก วิทยาลัย นำเรื่องดังกล่าวบรรจุเป็นวาระหนึ่งใน  
คณะกรรมการประจำหน่วยงาน เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึกให้บุคลากร  
ภายในหน่วยงานโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ